

# ILINK พบนักลงทุนในงาน OPP DAY แยมไตรมาส 2 กำไรสวย



## ILINK พบนักลงทุนในงาน OPP DAY แยมไตรมาส 2 กำไรสวย

คุณสมบัติ อนันตรัมพร (ชาย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวริษา อนันตรัมพร (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 /2562 บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานอยู่ที่ 72.24 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังชนะการประมูลงานภาครัฐบาลถึง 3 งานด้วยกัน มูลค่ารวมกว่า 164.11 ล้านบาท รับอานิสงส์ธุรกิจโทรคมนาคมเติบโตต่อเนื่อง ยืนยันรายได้ปีนี้โตตามเป้าแตะ 5.4 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังลุยประมูลงานโครงการ Submarine Cable เกาะสมุย และเกาะปันหยี่ มูลค่ารวม 2 พันล้านบาท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ข้อมูลบริษัท :

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่าย โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเปิดดำเนินธุรกิจมานานกว่า 32 ปี มีสาขา 5 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศและมีตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าและร้านค้า อยู่ทั่วประเทศมากกว่า 15,000 ราย รวมทั้งลูกค้าภาครัฐอีกมากกว่า 100 องค์กร อีกทั้งยังได้นำความเชี่ยวชาญมาต่อยอดเป็น ธุรกิจโทรคมนาคม โดยเป็นผู้ให้บริการการสื่อสารผ่านโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกทั่วประเทศ เน้นลูกค้าที่มีการเชื่อมโยงสาขา ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการเงินและภาครัฐ โดยยัง

ได้สร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้บริการรับฝากข้อมูลของลูกค้ารายใหญ่อีกด้วยและอีกหนึ่งธุรกิจที่นำความเชี่ยวชาญของทีมีวิศวกรรมมารับเหมางานโครงการก็คือ ธุรกิจวิศวกรรม เป็นโครงการ Turn Key การก่อสร้างระบบโครงข่ายและระบบสายเคเบิลไฟฟ้าและสื่อสาร เช่น ระบบสายไฟฟ้าใต้ทะเล โครงการสายส่งไฟฟ้า และสายเคเบิลใต้น้ำ เป็นต้น

ในปี 2562 ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 5,485 ล้านบาท โดยประมาณการสัดส่วนรายได้ดังนี้

- 1.ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (DISTRIBUTION) : (สัดส่วนรายได้ประมาณ 45%)
- 2.ธุรกิจโทรคมนาคม (TELECOM) : (สัดส่วนรายได้ประมาณ 37%)
- 3.ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (ENGINEERING) : (สัดส่วนรายได้ประมาณ 18%)

---

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น  
ธนาภรณ์ ประดับพลอย (รุ่ง) โทร 02-666-1111 ต่อ 369 มือถือ 085-940-0648